

Từ Chối Yêu Cầu Bồi Thường Thiếu Giấy Phép Đánh Bắt hoặc Săn Bắn

Kể từ ngày 2/5/16, Chương Trình Giải Quyết sẽ từ chối yêu cầu bồi thường Sinh Kế không: (1) bao gồm (các) giấy phép cần thiết theo luật định để (i) thu hoạch tất cả các loài được yêu cầu bồi thường, và (ii) cho phép sử dụng tất cả các thiết bị được báo cáo; HOẶC (2) cung cấp bằng chứng miễn trừ giấy phép cho phép không cần xuất trình bất kỳ giấy phép nào còn thiếu.

Trừ khi người yêu cầu bồi thường có quyền được miễn trừ giấy phép được áp dụng, người yêu cầu bồi thường phải cung cấp các giấy phép cho tất cả các loài được yêu cầu bồi thường có giá trị trước và từ thời điểm bắt đầu khoảng thời gian bị thiệt hại được báo cáo, với một số ngoại lệ. Để biết thêm thông tin về yêu cầu tài liệu này, hãy xem Chính Sách Giấy Phép Đánh Bắt và Săn Bắn cho Sinh Kế và Miễn Trừ Giấy Phép (Pol-492).

Chương Trình Giải Quyết đã nhận và đưa hồ sơ giấy phép đánh bắt và săn bắn của Liên Bang, tiểu bang Louisiana, Mississippi, Alabama, Texas và Florida 2009-2011 vào cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm ("Cơ Sở Giấy Phép") cho phép người xem xét các yêu cầu bồi thường tiếp cận để xem xét yêu cầu bồi thường Sinh Kế. Bởi vì Chương Trình Giải Quyết sẽ bổ sung các hồ sơ yêu cầu bồi thường thiếu hồ sơ giấy phép hoặc thông tin về giấy phép, người yêu cầu bồi thường không cung cấp các giấy phép cần thiết sẽ không còn nhận được Thông Báo Hồ Sơ Không Đầy Đủ. Tuy nhiên, người yêu cầu bồi thường phải tiếp tục nộp tài liệu hoàn chỉnh, bao gồm tất cả các bản sao giấy phép hoặc hồ sơ giấy phép được áp dụng, để đảm bảo rằng yêu cầu bồi thường của họ được hỗ trợ thích đáng.

Nếu người yêu cầu bồi thường nhận được Thông Báo Từ Chối đối với một hoặc nhiều giấy phép bị thiếu và người yêu cầu bồi thường không đồng ý với quyết định này, người yêu cầu bồi thường có thể yêu cầu Xem Xét Lại hoặc Xét Duyệt Lại (nếu áp dụng), và nộp một trong số hoặc toàn bộ các tài liệu sau: (1) bản sao (các) giấy phép bị thiếu hoặc (các) hồ sơ giấy phép; (2) bản giải thích về thiết bị được sử dụng để thu hoạch từng loài và các giấy phép được áp dụng trong hồ sơ cho phép sử dụng các thiết bị được báo cáo; (3) bằng chứng miễn trừ giấy phép; hoặc (4) các tài liệu khác để giải thích về (các) giấy phép bị thiếu. Mọi quyết định cuối cùng do Chương Trình Giải Quyết đưa ra sẽ tuân theo các quy định được áp dụng chi phối việc kháng cáo đối với Ban Kháng Cáo.

Nếu quý vị có thắc mắc về thông tin trong Thông Báo này, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Questions@dhecc.com hoặc gọi cho chúng tôi theo số 1-800-353-1262. Các công ty luật cần liên hệ với các Đầu Mối Liên Hệ của Công Ty Luật để được trợ giúp.